



แบบฟอร์ม

2 ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 5 การส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 6 เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

8 แพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี Technology Consulting Service : TCS



แพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (Technology Consulting Service : TCS) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ไปสู่เครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน(Partnership) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม (Participatory) ของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายทั่วประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ และสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีทั่วประเทศ

1. **ชื่อหน่วยงาน** : วิทยาลัยชุมชนพังงา
2. **ชื่อโครงการ** : การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
3. **ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมรับผิดชอบ** :

(คำอธิบาย : โปรดระบุ ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / สถานที่ติดต่อ / หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร / e-mail ให้ครบถ้วนโดยเป็นชื่อทีมบริหารที่มีการแต่งตั้งคลินิกอย่างเป็นทางการและเป็นลายลักษณ์อักษร): สำหรับประวัติ/ประสบการณ์ ให้ใส่แต่ผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นเอกสารแนบท้าย

รายชื่อผู้ร่วมโครงการ ระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร อีเมล	หน้าที่ รับผิดชอบใน โครงการ ¹	องค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่ รับผิดชอบในโครงการ	ประสบการณ์ ทำงานที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ ²
ชื่อ-สกุล นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา โทรศัพท์มือถือ 08 5437 7429 อีเมล puangpet.r@pngcc.ac.th	หัวหน้า โครงการ/ผู้ ประสานงาน หลัก	ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การออกแบบ การ ส่งเสริมและสื่อสารการตลาดออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์	เป็นวิทยากร ถ่ายทอด เทคโนโลยีให้แก่ ชุมชน
ชื่อ-สกุล นางสาวเสาวคนธ์ ศรีสุคนธ์รัตน์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา โทรศัพท์มือถือ 08 1585 9799 อีเมล soawakhon.sri@pngcc.ac.th	ผู้ร่วมโครงการ	ด้านแปรรูปอาหาร / ด้านการตลาด / ด้านอาหารพื้นบ้าน	เป็นวิทยากร ถ่ายทอด เทคโนโลยีให้แก่ ชุมชน
ชื่อ-สกุล นางสาวอรุณวรรณ มุขแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน โทรศัพท์มือถือ 08 7419 9241 อีเมล arunwan.muk@pngcc.ac.th	ผู้ร่วมโครงการ	ด้านเทคโนโลยีการศึกษา /ด้านการ พัฒนามนุษย์และสังคม / ด้านการ จัดการความรู้เรื่องสมุนไพร/ ด้านการ การพัฒนาเด็กปฐมวัย	เป็นวิทยากร ถ่ายทอด เทคโนโลยีให้แก่ ชุมชน

รายชื่อผู้ร่วมโครงการ ระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร อีเมล	หน้าที่ รับผิดชอบใน โครงการ ¹	องค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่ รับผิดชอบในโครงการ	ประสบการณ์ ทำงานที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ ²
ชื่อ-สกุล นางณัฐสินี ชอบตรง ตำแหน่ง ครู โทรศัพท์มือถือ 08 5058 8072 อีเมล natsinee.cho@pngcc.ac.th	ผู้จัดการ คลินิก เทคโนโลยี	ด้านการท่องเที่ยว/ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว/การบริหาร จัดการอาหารและเครื่องดื่ม	เป็นวิทยากร ถ่ายทอด เทคโนโลยีให้แก่ ชุมชน
ชื่อ-สกุล ว่าที่ร้อยตรีสายันต์ ปานบุตร ตำแหน่ง ครู วิทยาลัยนานาชาติการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ 08 9296 7576 อีเมล sayun.pan@pngcc.ac.th	ผู้ร่วมโครงการ	ด้านเทคโนโลยีเกษตร / เกษตรอินทรีย์ / การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร / ปศุสัตว์	เป็นวิทยากร ถ่ายทอด เทคโนโลยีให้แก่ ชุมชน
ชื่อ-สกุล นางสาวสุนิสา ประทีป ณ ถลาง ตำแหน่ง ครู โทรศัพท์มือถือ 081-098-8797 อีเมล sunisa.pra@pngcc.ac.th	ผู้ร่วมโครงการ	ด้านแปรรูปอาหาร /ด้านการตลาด / ด้านอาหารพื้นบ้าน	เป็นวิทยากร ถ่ายทอด เทคโนโลยีให้แก่ ชุมชน
ชื่อ-สกุล นางสาวธัญญธิชา นาคเกิด ตำแหน่ง ครู โทรศัพท์มือถือ 09 47470438 อีเมล thanthicha.nak@pngcc.ac.th	ผู้ร่วมโครงการ	ด้านแปรรูปอาหาร /ด้านโภชนาการ/ ด้านสาธารณสุขชุมชน	เป็นวิทยากร ถ่ายทอด เทคโนโลยีให้แก่ ชุมชน
ชื่อ-สกุล นางดวงเดือน ทองเจิม ตำแหน่ง ครู วิทยาลัยนานาชาติการ โทรศัพท์มือถือ 08 1968 3557 อีเมล dounghuan.tho@pngcc.ac.th	ผู้ร่วมโครงการ	ด้านการเงินและบัญชี/ ด้านการส่งเสริม อาชีพและรายได้ผู้สูงอายุ	เป็นวิทยากร ถ่ายทอด เทคโนโลยีให้แก่ ชุมชน
ชื่อ-สกุล นางสาวชุตารัตน์ ทองจูน ตำแหน่ง ครูวิทยาลัยนานาชาติการ โทรศัพท์มือถือ 09 1035 598 อีเมล chudabhorn.tho@pngcc.ac.th	ผู้ร่วมโครงการ	ด้านการตลาด/ ด้านการจัดการธุรกิจ ชุมชน/ ด้านการบริหารจัดการสินค้าคง คลัง	เป็นวิทยากร ถ่ายทอด เทคโนโลยีให้แก่ ชุมชน
ชื่อ-สกุล นางสาวซูฟิเยนี สนิ ตำแหน่ง ครู โทรศัพท์มือถือ 09 538 3563 อีเมล sufiane.san@pngcc.ac.th	ผู้ร่วมโครงการ	ด้านการฝึกอบรมอาชีพ/ ด้านทักษะการ สื่อสารภาษาต่างประเทศ/ ด้านการ บริหารธุรกิจ	เป็นวิทยากร ถ่ายทอด เทคโนโลยีให้แก่ ชุมชน

4. ลักษณะโครงการ : โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ใน ที่ต้องการ

เป็นโครงการต่อเนื่อง (เริ่มดำเนินการปี.....2567.....)

เป็นโครงการใหม่

5. หลักการและเหตุผล :

(คำอธิบายชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการดังกล่าว)

เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีที่ส่งข้อเสนอโครงการต่อเนื่อง ให้สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งในส่วนของ กระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ความร่วมมือกับ อว.ส่วนหน้า การทำงานร่วมกับจังหวัด ระบบการบริหารจัดการเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภายในหน่วยงาน เพื่อกำกับ ติดตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแพลตฟอร์มของคลินิกเทคโนโลยี

(หรือสามารถอธิบายแนวทางการดำเนินงานอื่นๆ เพิ่มเติมได้เช่น

- แนวทางการดำเนินงานของการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยีเพื่อชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสิ่งแวดล้อม.....

(อาจใช้ Theory of change อธิบายถึงปัญหาที่พบ →กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยีที่ต้องทำ →เป้าหมายที่ต้องการ)

วิทยาลัยชุมชนพังงา เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับอนุปริญาและหลักสูตรฝึกอบรม บริการวิชาการเพื่อชุมชน รวมทั้งการทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม พันธกิจสำคัญในช่วงที่ผ่านมา เป็นการทำบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้ แก่ชุมชน ได้แก่ กิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความสุขที่มีการบริการวิชาการเพื่อสร้างงานอาชีพและรายได้ผู้สูงอายุ กิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อกำหนดวิธีการสร้างรายได้ การกำหนดตารางการจัด กิจกรรม กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการด้านอาหารพื้นถิ่น รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ เกษตรกรรม นอกจากนี้ ยังมีการบริการวิชาการวิชาชีพที่มาจากความต้องการของชุมชน เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากผลผลิตตามธรรมชาติและจากแปลงเกษตร เช่น มังคุดสามรส ไซรัปมังคุด ไวน์จากมังคุด ขนมพื้นถิ่นทองม้วน ข้าวไร่ดอกข่าทรงเครื่อง เครื่องจักรสาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนอบแห้ง การพัฒนาอาชีพเกี่ยวกับการผลิตผ้า เช่น ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ผ้าบาติกจากกรรมวิธีต่าง ๆ การพัฒนาแบรนด์ผ้าพื้นถิ่น เป็นต้น นอกเหนือจากการ ให้บริการวิชาการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนแล้ว ยังคำนึงถึงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งขับเคลื่อนด้วยบีซีจี โมเดล (BCG Model) โดยในขั้นเริ่มต้นได้กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาไปที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ บริการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของจังหวัดพังงา โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเข้าไปช่วย เพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิตเดิมของชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที่มี มูลค่าเพิ่มสูงหรือนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุดและส่งเสริมการใช้ซ้ำ

นอกจากนี้ ในฐานะที่ทำหน้าที่เป็น อว. ส่วนหน้า ได้มีการบริหารจัดการการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดพังงา โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ราชการจังหวัดพังงา ให้ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานดำเนินกิจกรรมหรือโครงการผลไม้ มังคุดทิพย์พังงา ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงาน 3 ด้านได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม และด้าน การตลาด นอกเหนือจากนี้ ยังได้รับความไว้วางใจหน่วยงานราชการต่าง ๆ อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา เป็นคณะกรรมการร่วมประเมินแหล่งผลิตอาหารอัตลักษณ์พังงา ประเมินผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อรับดาว เป็นต้น

ผลความสำเร็จของการดำเนินงานการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2567

การให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมการตลาดชุมชนและการตลาดออนไลน์ อาทิ

1. การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และการจัดการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัด พังงา ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่า โดยมีหัวข้อให้คำปรึกษา การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และการจัดการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า ผลการให้คำปรึกษา คือ นำสินค้าจาก ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก คลินิกเทคโนโลยีและ โครงการงบประมาณวิทยาลัยชุมชนพังงา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพสตรีบ้านไสเสียด 2) กลุ่มแม่บ้านถ้ำทองกลาง (ส้มควาย) ตำบลถ้ำทองกลาง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 3) กลุ่มแม่บ้านหมู่ 3 คลองบ่อแสน ตำบลบ่อแสน อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 4) กลุ่ม ทัศนกรรมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

2. การประชุมลงพื้นที่เพื่อรับปัญหาพัฒนางานทำวิจัย วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถานที่ พื้นที่อำเภอกะปง และพื้นที่อำเภอดงทับปด โดยมีหัวข้อให้คำปรึกษา : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน ผลการให้คำปรึกษา พบว่า ชุมชนมีแนวคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป ซึ่ง กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักวิจัยในพื้นที่จังหวัด

3. การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อบริการให้คำปรึกษา เรื่อง การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยใช้ ววน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ตามรอยพ่อ) บ้านปากช่อง ตำบลโคกกลอย อำเภอดงทับปด จังหวัดพังงา หัวข้อให้คำปรึกษา คือ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยใช้ ววน. โดยมีผลการให้คำปรึกษา ดังนี้ 1) การแปรรูปผักเหมียงเพื่อยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นเพื่อส่งเสริม 2) การถนอม อาหารประเภทหน่อไม้ เพื่อส่งขายในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต

4. การรับโจทย์งานพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มท่องเที่ยวและบริการของอำเภอกะปง วันที่ 13-14 มีนาคม 2567 ณ พื้นที่แหล่งเรียนรู้ตามคำขวัญอำเภอกะปง โดยมีผลการให้คำปรึกษา ได้แก่ สำรวจแหล่งท่องเที่ยว ตามคำขวัญของอำเภอกะปง ได้แก่ ภูตางอ,ตลาดปากถัก,สวนก้าง,สวนคุณอนงค์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลเหมาะสม,วัดหลวงพ่อเซ่ง,อุทยานพระนารายณ์ 1300 ปี วัดชุมชนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม มีแนวคิดในการสร้างการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอำเภอกะปง ในด้าน แหล่งอาหาร ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ในพื้นที่อำเภอกะปง โดยได้ มีการรวบรวมประเด็นปัญหา ความต้องการของชุมชนที่เข้าประชุม เพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนและให้บริการในพื้นที่ต่อไป

5. การพัฒนากลุ่มชุมชนบ้านท่าจูด เรื่อง การทำขนมอบจากมังคุด และการทดสอบตลาด วันที่ 17 มีนาคม 2567 ณ สถานที่ ศาลาหมู่บ้านบ้านท่าจูด ตำบลบางนายสี และถนนวัฒนธรรมตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่าหัวข้อให้คำปรึกษา การแปรรูป เพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร (มังคุด) เพื่อให้ชุมชนมีการทดลองจำหน่ายสินค้าในตลาด เพื่อประเมินความพึงพอใจ ผลการให้คำปรึกษา 1) สินค้าที่วางจำหน่าย ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี 2) กลุ่มชุมชน ทราบแนวทางในการทำแผนธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนบ้านท่าจูด

6. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมและสื่อสารการตลาด กลุ่มแม่บ้านถ้ำทองกลาง (ส้มควาย) ตำบลถ้ำทองกลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมและสื่อสารการตลาด โดยคลินิกเทคโนโลยีได้ให้คำปรึกษาและให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีในส่วนของวัสดุที่นำมาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ โดยให้คำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ผลการให้คำปรึกษาทำให้ชุมชนมีรูปแบบของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมและสื่อสารการตลาด ออบแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมและสื่อสารการตลาดของหมี่กรอบซอสส้มควายได้ นำไปวางจำหน่าย เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มได้ พบว่า ก่อนการทำกิจกรรมมีรายได้เสริมเฉลี่ย 800.-บาท/สัปดาห์/กลุ่ม และหลังทำกิจกรรมมีรายได้เสริม เฉลี่ยเป็นเงิน 2,500.- บาท/สัปดาห์ ปัญหาและอุปสรรคขาดแคลนเครื่องจักรบรรจุของ และโรงเรือนตามมาตรฐานของ อย.

7. การขอรับบริการข้อมูลและเทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตะลิงปลิงสำหรับการท่องเที่ยวโดยมีการขอคำปรึกษา เรื่อง แปรรูปผลิตภัณฑ์ตะลิงปลิงสำหรับการท่องเที่ยว การจัดการบรรจุภัณฑ์ การผลิตตะลิงปลิงโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยให้ตะลิงปลิงคงรูป และเก็บได้นานขึ้น

8. การส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาดผ่านช่องทางบริหารจัดการจำหน่ายของชุมชนบ้านคึกคัก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งขมิ้น ต.คึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีความต้องการการส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาดผ่านช่องทางบริหารจัดการจำหน่ายของชุมชน โดยมีความต้องการให้มีการยกระดับเครื่องแกงสำเร็จรูปให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าประเภทคอนโด/ ของฝาก และต้องการให้สามารถขายสินค้าได้ในรูปแบบออนไลน์

9. กลุ่มเกษตรกรบ้านบางหว้า ณ บ้านบางหว้า ตำบลกระ อำเภอบางขัน จังหวัดพังงา มีความต้องการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงแพะแบบมีส่วนร่วมโดยการประยุกต์ใช้หลักเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อลดต้นทุนการผลิตของกลุ่มเกษตรกรบ้านบางหว้า โดยใช้ ววน. ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรบ้านบางหว้าได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงแพะแบบมีส่วนร่วมโดยการประยุกต์ใช้หลักเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อลดต้นทุนการผลิตของกลุ่มเกษตรกร

10. การยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาฉิ่งฉ้าง ชุมชนบ้านพรุใน โดย กลุ่มแม่บ้านหมู่ 6 บ้านพรุใน มีความต้องการการยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาฉิ่งฉ้าง ชุมชนบ้านพรุใน ด้วยความรู้ด้าน ววน. ได้ขอคำปรึกษาจาก คลินิกเทคโนโลยี เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาฉิ่งฉ้าง ชุมชนบ้านพรุใน ชุมชนสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ปลาฉิ่งฉ้างทอดกรอบ 2) เมี่ยงกรอบปลาฉิ่งฉ้าง 3) คุกกี้ปลาฉิ่งฉ้าง 4) ข้าวเกรียบงามะพร้าวรสเค็ม หลังทำกิจกรรมมีรายได้เสริม เฉลี่ยเป็นเงิน 2,500 – 3,000 บาท/สัปดาห์/กลุ่ม

11. โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนด้านอาหาร โดยใช้วิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความรู้ ได้ดำเนินการโดยร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมพื้นบ้านที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นเข้าสู่ตลาดอาหารเพื่อรองรับ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีการพัฒนาราคาสินค้าและบรรจุ

ภัณฑ์ขนมพื้นบ้าน โดยมีชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4 ชุมชน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มแม่บ้านบ้านขนิม 2) กลุ่มแม่บ้านบ้านนาเตย 3) กลุ่มสร้างอาชีพบ้านไสเสียด วิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านไสเสียด และ 4) วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพตำบล มีผู้รับบริการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านขนมและอาหารพื้นบ้าน จำนวน 160 คน ผลิตภัณฑ์ขนมพื้นบ้านที่ได้รับการพัฒนาสูตรและพัฒนามาตรฐาน จำนวน 3 ชนิด และชุมชนมีแหล่งเรียนรู้การจัดการความรู้ขนมและอาหารพื้นบ้านพังงา จำนวน 4 แห่ง

12. โครงการการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม โดยการประยุกต์ใช้หลักเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชุมชนบ้านกะปง ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ผลการดำเนินงาน พบว่า มีการดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน การพัฒนาองค์ความรู้/ชุดหลักสูตรด้านการทำเกษตรกรรมยั่งยืน และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรกรรมแก่ชุมชนยั่งยืนให้กับกลุ่มเกษตรกรในด้านพืช ปศุสัตว์และประมง ผลการดำเนินงานมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมจำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การเลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์ การทำแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกพืชผักสมุนไพร และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีผู้รับบริการรวม จำนวน 125 คน และมีผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ปลาตุ๋นน้ำสมุนไพร ไช้เค็มสูตรสมุนไพร น้ำยาล้างจาน และสบู่ขัดหม้อ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปใช้ในครอบครัวและสามารถจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้อีกต่อไป

13. โครงการส่งเสริมความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางเหรียง มีการดำเนินการศึกษาความต้องการของชุมชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นข้าวไร่ดอกข่า และเครื่องจักสาน มีการวางแผนร่วมกับชุมชนในการกำหนดกิจกรรมและกำหนดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา และจัดฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนข้าวดอกข่ากึ่งสำเร็จรูป (เพื่อรักษาภูมิปัญญาการทำขนมจีน และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไร่ดอกข่า ข้าวพื้นเมืองจังหวัดพังงา) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน (จากทางปาล์มน้ำมัน ต้นคลุ้ม เพื่อทดแทนไม้ไผ่ และหวายที่เริ่มหาได้ยากในชุมชน) นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน การคำนวณต้นทุน และการตลาดออนไลน์เพื่อผู้สูงอายุในชุมชนสามารถนำไปใช้ในการต่อยอดสร้างรายได้ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการรวมจำนวน 50 คน ผลผลิตที่ได้จากการจัดกิจกรรมจำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ขนมจีน ข้าวดอกข่ากึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน

จากการที่ รัฐมนตรีกระทรวงอว. ตรวจเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้อาหารและขนมพื้นบ้านพังงาฯ ผลงาน วช.พังงา สร้างรสชาติอาหารพื้นถิ่น “The Taste of Phang nga” จากภูมิปัญญาชุมชนผานองค์ความรู้จากการวิจัย

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. น.ส.สุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง และคณะผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้อาหารและขนมพื้นบ้านพังงาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มพัฒนาอาชีพ อำเภอบ้านทับปุด จังหวัดพังงา ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ณ บ้านคลองบ่อแสน อำเภอบ้านทับปุด จังหวัดพังงา โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายกลวัชรทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา น.ส.พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา นายอรรถพล ไตรศรี สส.จังหวัดพังงา และชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มพัฒนาอาชีพ อำเภอบ้านทับปุด จังหวัดพังงา ทั้ง 10 กลุ่ม กว่า 300 คน ให้การต้อนรับ

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่าการดำเนินงานสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี ทั้ง 10 กลุ่ม ของ อ.ทับปุด จ.พังงา ผ่านวิทยาลัยชุมชนพังงาในฐานะ อว.ส่วนหน้าประจำจังหวัด ซึ่งมี มรภ.ภูเก็ต เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องการให้คำปรึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งการทำการตลาด ตลอดจนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มวิสาหกิจ เพื่อนำความรู้มาพัฒนากระบวนการผลิต รวมถึงวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ยอดขายและรายได้ก็เพิ่มมากขึ้น ทั้งการนำองค์ความรู้

จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์จากต้นเหินทำให้เก็บไว้ได้นานขึ้น การแปรรูปมัจจุตเป็นไซริบ ไวน์ มัจจุตสามารถช่วยแก้ปัญหาโรคไต ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานจากทางปาล์มน้ำมันสามารถแก้ปัญหาวัสดุทางการเกษตรเหลือใช้และลดปัญหาโลกร้อน ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกสี่ธรรมชาติ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ทางการตลาด ที่ อว.นำมาให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ทำให้ชุมชนมีรายได้อย่างต่อเนื่องส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย กล่าวว่า จังหวัดพังงาตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีพื้นที่ติดต่อกับทะเลอันดามัน มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เก่าแก่และน่าสนใจ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดพังงาแบ่งกันปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.คุระบุรี อ.ทับปุด อ.กะปง อ.ตะกั่วทุ่ง อ.ตะกั่วป่า อ.ท้ายเหมือง และ อ.เกาะยาว ด้านวิทยาลัยชุมชนพังงาในฐานะ อว. ส่วนหน้าประจำจังหวัดพังงาเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักการ การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน โดยมุ่งให้ประชาชนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมการที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งยังมุ่งสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยเน้นให้คนในชุมชนมีหลักคิดเชิงวิทยาศาสตร์สามารถพึ่งพาตนเองได้นำไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ด้าน น.ส.พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ กล่าวว่า ด้วยจังหวัดพังงามีความอุดมสมบูรณ์ทางอาหารอย่างมากและมีความโดดเด่นที่เรียกว่า “ทุนทางวัฒนธรรม” ทำให้วิทยาลัยชุมชนพังงาซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสร้างสรรค์พลังปัญญาเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรม มีแนวคิดในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหาร โดยต่อยอดภูมิปัญญาและยกระดับเพิ่มมูลค่าเพื่อพัฒนาสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับบริบททุนทางปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมจนเกิดเป็น The Taste of Phang nga คือ รสชาติที่เกิดจากการนำภูมิปัญญาของชุมชนมาประสานสร้างสรรค์เข้ากับองค์ความรู้จากการวิจัยของวิทยาลัยชุมชนพังงา จนเกิดเป็นความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชนเพื่อให้เป็นพลังของชุมชน The Taste of Phang nga ประกอบไปด้วย ชาน้ำผึ้ง เกียมโก้ยข้าวไร้ดอกข่า ข้าวไร้ทรงเครื่อง มัจจุตสามรส และท็อฟฟีนน้ำตาลเหิน

จากการที่วิทยาลัยชุมชนพังงา ปฏิบัติหน้าที่เป็น อว.ส่วนหน้า จังหวัดพังงา ได้ดำเนินงานในส่วนของการส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าของพืชผลทางเกษตร ด้วยจังหวัดพังงามีความอุดมสมบูรณ์ทางอาหารอย่างมากและมีความโดดเด่นที่เรียกว่า “ทุนทางวัฒนธรรม” ทำให้วิทยาลัยชุมชนพังงาซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสร้างสรรค์พลังปัญญาเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรม มีแนวคิดในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหาร โดยต่อยอดภูมิปัญญาและยกระดับเพิ่มมูลค่าเพื่อพัฒนาสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับบริบททุนทางปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมจนเกิดเป็น The Taste of Phang nga คือ รสชาติที่เกิดจากการนำภูมิปัญญาของชุมชนมาประสานสร้างสรรค์เข้ากับองค์ความรู้จากการวิจัยของวิทยาลัยชุมชนพังงา จนเกิดเป็นความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชนเพื่อให้เป็นพลังของชุมชน The Taste of Phang nga ประกอบไปด้วย ชาน้ำผึ้ง เกียมโก้ยข้าวไร้ดอกข่า ข้าวไร้ทรงเครื่อง มัจจุตสามรส และท็อฟฟีนน้ำตาลเหิน ภายใต้กรอบการขับเคลื่อน BCG Model ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง รวมทั้งสร้างสตอรี่พร้อมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป และสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในการผลิตผ้ามัดย้อม เป็นการใช้อยู่ประโยชน์จากพืชท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่า และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแปรรูป ให้กับกลุ่มเกษตรกร การเก็บข้อมูลเกษตรกรจังหวัดพังงาเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนพืชผลทางเกษตรทั้งระบบ มีการพรีออเดอร์ผลไม้อัตลักษณ์ อาทิ มัจจุต พุเรียน เป็นต้น การเพื่อวางแผนกระจายผลผลิตจากเกษตรกรจังหวัดพังงา และจัดเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างกลุ่มเกษตรกร กับโมเดิร์นเทรด

การดำเนินการของหน่วยงานราชการอื่น ในจังหวัดพังงาได้มีการขับเคลื่อนในส่วนของการเป็นกรรมการเลือกผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น อาหารที่มาจากฐานโคกหนองนา โดยให้มีการขับเคลื่อน 3 ด้านได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าการผลิต และด้านการตลาด

นอกจากนี้ จากการศึกษาที่คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยชุมชนพังงา มีความพร้อมในการรับงบประมาณในปีงบประมาณ 2568 ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ด้านการพัฒนาเป็นคลินิกเทคโนโลยี เพื่อให้บริการ ให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการที่มีศักยภาพ วิทยาลัยชุมชนพังงา จึงมีความประสงค์ที่จะขอรับงบประมาณต่อเนื่องในการพัฒนางานในฐานะคลินิกเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถให้คำปรึกษาแก่ชุมชนทั่วทั้งจังหวัดพังงา จำนวน 30 คน และคาดว่าจะมีผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี รวม 200 คน โดยให้ความสำคัญกับการให้บริการคำปรึกษาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโดยเชื่อมโยงกับการทำงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และแหล่งทุนต่าง ๆ เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เครือข่ายวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคใต้ตอนบน เป็นต้น กล่าวคือ ผลักดันและสนับสนุนด้านการดำเนินงานให้ชุมชนฐานราก ได้ประโยชน์จากการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชน รวมถึงจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้มากขึ้น โดยจะมอบหมายให้คณะทำงานคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยชุมชนพังงา ดำเนินการให้ความรู้และบริการคำปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายทั้งรายเดิมที่วิทยาลัยชุมชนให้การสนับสนุน และรายใหม่ที่จะได้จากการดำเนินการลงพื้นที่ โดยมีโครงการหรือกิจกรรมที่คาดว่าจะดำเนินการเมื่อได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

1. บริการให้คำปรึกษาเรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน การต่อยอดผลิตภัณฑ์และตราสินค้า กลุ่มวิสาหกิจบ้านบ่อแสน ต.บ่อแสน อําเภอบึงนาราง จังหวัดพังงา
2. บริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจ : การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Flowaccount สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พื้นที่อําเภอบึงนาราง
3. บริการให้คำปรึกษาเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของกลุ่มของวิสาหกิจท่องเที่ยวบ้านเขาเต่าใน อําเภอบึงนาราง จังหวัดพังงา
4. บริการให้คำปรึกษาเรื่องยกระดับผลิตภัณฑ์ไวน์มังคุด กลุ่มบ้านท่าจูด อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
5. บริการให้คำปรึกษาเรื่อง การแปรรูปอาหารทะเลของชุมชนบ้านท่าไร่ ตำบลบางเตย อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา และต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น กะปิ มั่นกึ่ง เป็นต้น
6. บริการให้คำปรึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักรสานรักษ์โลกบ้านปากด่าน เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในชุมชน อาทิ ผักเหมียง เป็นต้น
7. บริการให้คำปรึกษาชุมชนบ้านบางหว้า เรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก เป็นสินค้าที่ติดตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้แนวทาง BCG Model
8. บริการให้คำปรึกษาเรื่อง การส่งเสริมการตลาดหน่อไม้ของชุมชนบ้านใน หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
9. บริการให้คำปรึกษาเรื่อง การส่งเสริมการตลาดกะปิและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกุ้งเคยของชุมชนบ้านใน หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
10. บริการให้คำปรึกษาเรื่อง พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านกาแฟและอาหาร บ้านตากแดด และบ้านโคกกลอย
11. ให้บริการคำปรึกษาและให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีตามความต้องการของชุมชน

ดังนั้น คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยชุมชนพังงา จึงขอรับการพิจารณางบประมาณสนับสนุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด



6. วัตถุประสงค์ :

(คำอธิบาย : โปรดระบุ วัตถุประสงค์หลักข้อใด ข้อหนึ่งหรือทั้ง 3 ข้อข้างต้น และหากมีวัตถุประสงค์มากกว่านี้โปรดระบุเพิ่มเติม)

๑. เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีพัฒนาการให้บริการให้คำปรึกษาและการให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

๒. เพื่อให้เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีบริหารจัดการเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อให้เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีทำงานประสาน เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ อว. ที่มีอยู่ในพื้นที่

๔. เพื่อเป็นหน่วยประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดพังงา

7. กลุ่มเป้าหมาย :

(คำอธิบาย :โปรดระบุ กลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการ)

ชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มยูวเกษตรกร กลุ่มวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (อสวท. ยูวชน) ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ขอรับบริการ

8. พื้นที่ดำเนินการ :

(อธิบาย :โปรดระบุ จังหวัดที่สถาบันฯที่เป็นคลินิกฯตั้งอยู่และจังหวัดที่มอบหมายให้รับผิดชอบ (ถ้ามี))

ชุมชนในพื้นที่จังหวัดพังงา

9. ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนที่เริ่มต้น - จนถึงสิ้นสุด

1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

10.การดำเนินโครงการ :

10.1 กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน ประกอบด้วย

กิจกรรม1) กิจกรรมการให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี

ช่องทาง/ วิธีการให้บริการ	คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีที่ มีความเชี่ยวชาญ (ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง)	รายละเอียดเทคโนโลยี ที่จะให้บริการ (แบบย่อ)	เจ้าของเทคโนโลยี (ชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล)
<input checked="" type="checkbox"/> โทรศัพท์ หมายเลข : 076 599 014 วัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ชื่อเจ้าหน้าที่ : <input checked="" type="checkbox"/> เว็บไซต์ : www.pngcc.ac.th <input checked="" type="checkbox"/> การบริการนอกสถานที่ (ระบุสถานที่/เรื่องที่ทำให้บริการ ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง) : 1. บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร 2. บริการคำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์/การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3. การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาด <input checked="" type="checkbox"/> การประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับบริการ (โปรดระบุ) : - การประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยีผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์และหนังสือราชการ - จัดบริการในลักษณะคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานและชุมชน - จัดทำโครงการคลินิกเทคโนโลยีเคลื่อนที่	1. บริการให้คำปรึกษาเรื่อง สมุนไพรพื้นบ้าน การต่อยอดผลิตภัณฑ์และตราสินค้า กลุ่มวิสาหกิจบ้านบ่อแสน ต.บ่อแสน อําเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร	การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับการขาย /การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน	นางสาวธัญญธิชา นาค tanthicha.nak@pngcc.ac.th
	2. บริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจ : การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Flowaccount สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พื้นที่ อําเภอบึงสามพัน	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องแกงผงสำเร็จรูป เป็น การต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ให้ได้รับมาตรฐาน	นางดวงเดือน ทองเจิม 08 1968 3557 doungduan.tho@pngcc.ac.th
	3. บริการให้คำปรึกษาเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ของกลุ่มของวิสาหกิจท่องเที่ยวบ้านเขาเต่าใน อําเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร	การส่งเสริมให้ชุมชน พัฒนาการท่องเที่ยวบ้านเขาเต่าใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว	นางสาวเสาวคนธ์ ศรีสุคนธ์รัตน์ 08 1585 9799 soawakhon.sri@pngcc.ac.th
	4. บริการให้คำปรึกษาเรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์ไวน์มังคุด กลุ่มบ้านท่าจูด อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา ลวดลายผ้า เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว และขอ มาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์	นางณัฐสินี ขอบตรง 08 5058 8072 natsinee.cho@pngcc.ac.th นางสาวอรุณวรรณ मुखแก้ว 08 7419 9241 arunwan.muk@pngcc.ac.th
	5. บริการให้คำปรึกษาเรื่อง การแปรรูปอาหารทะเลของ ชุมชนบ้านท่าไร่ ตำบลบางเตย อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา และต่อยอดผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น กะปิ มันกุ้ง เป็นต้น	การยกระดับการจัด ทะเบียนตามระเบียบ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ไวน์ มังคุด เพื่อจัดจำหน่าย กลุ่มบ้านท่าจูด อําเภอ ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	นางสาวเสาวคนธ์ ศรีสุคนธ์รัตน์ 08 1585 9799 soawakhon.sri@pngcc.ac.th นางสาวอรุณวรรณ मुखแก้ว 08 7419 9241 arunwan.muk@pngcc.ac.th
	6. บริการให้คำปรึกษา วิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มจักรสานรักษ์โลก บ้านปากด่าน เพื่อยกระดับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ในชุมชน อาทิ ผักเหมียง เป็นต้น	การพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงนิเวศชุมชนบ้านท่าไร่ ตำบลบางเตย อําเภอเมือง พังงา และต่อยอด ผลิตภัณฑ์ที่ ส่งเสริมการ	นางสาวสุนิสา ประทีป ณ ถลาง 081-098-8797 sunisa.pra@pngcc.ac.th นางสาวธัญญธิชา นาค tanthicha.nak@pngcc.ac.th

ช่องทาง/ วิธีการให้บริการ	คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีที่ มีความเชี่ยวชาญ (ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง)	รายละเอียดเทคโนโลยี ที่จะให้บริการ (แบบย่อ)	เจ้าของเทคโนโลยี (ชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล)
ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น (งาน Filed Day สนง. เกษตร จังหวัด / อบ จังหวัด / จังหวัด เคลื่อนที่) เพื่อพบปะชุมชนและ รับทราบปัญหาของชุมชน พร้อมหาแนวทางแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น		ท่องเที่ยว เช่น กะปิ มันกุ้ง เป็นต้น	
	7. บริการให้คำปรึกษาชุมชน บ้านบางหัว เรื่อง การ ยกระดับผลิตภัณฑ์จาก กาบหมาก เป็นสินค้าที่ติด ตลาดเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยว โดยใช้แนวทาง BCG Model	การให้บริการการแปรรูป สมุนไพรพื้นถิ่น เพื่อพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อขอรับมาตรฐาน	ว่าที่ร้อยตรีสายันต์ ปานบุตร 08 9296 7576 sayun.pan@pngcc.ac.th
	8. บริการให้คำปรึกษาเรื่อง การ ส่งเสริมการตลาดหน่อไม้ของ ชุมชนบ้านใน หมู่ 3 ตำบล โคกกलय อำเภอดงแก้วทุ่ง จังหวัดพังงา	การยกระดับผลิตภัณฑ์จาก กาบหมาก เป็นสินค้าที่ ติดตลาดเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยว โดยใช้แนวทาง BCG Model	นางสาวเสาวคนธ์ ศรีสุคนธ์รัตน์ 08 1585 9799 soawakhon.sri@pngcc.ac.th นางสาวสุนิสา ประทีป ณ ถลาง 081-098-8797 sunisa.pra@pngcc.ac.th
	9. บริการให้คำปรึกษาเรื่อง การ ส่งเสริมการตลาดกะปิและ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกุ้ง เคยของชุมชนบ้านใน หมู่ 3 ตำบลโคกกलय อำเภอดงแก้ว ทุ่ง จังหวัดพังงา	การส่งเสริมการตลาด หน่อไม้ของชุมชนบ้านใน หมู่ 3 ตำบลโคกกलय อำเภอดงแก้วทุ่ง จังหวัด พังงา	อาจารย์พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ 08 5437 7429 puangpet.r@pngcc.ac.th นางสาวเสาวคนธ์ ศรีสุคนธ์รัตน์ 08 1585 9799 soawakhon.sri@pngcc.ac.th
	10. บริการให้คำปรึกษาเรื่อง พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการร้านค้าแพและ อาหาร บ้านตากแดด และ บ้านโคกกलय	ส่งเสริมการตลาดกะปิและ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกุ้ง เคยของชุมชนบ้านใน หมู่ 3 ตำบลโคกกलय อำเภอด งแก้วทุ่ง จังหวัดพังงา	นางสาวเสาวคนธ์ ศรีสุคนธ์รัตน์ 08 1585 9799 soawakhon.sri@pngcc.ac.th นางสาว ธิญญา ธิชา นาค tanthicha.nak@pngcc.ac.th
	11. ให้บริการคำปรึกษาและ ให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีตาม ความต้องการของชุมชน	ลงพื้นที่เพื่อบริการ เทคโนโลยีตามความ ต้องการของชุมชนในพื้นที่	คณะทำงาน

กิจกรรม 2) การประสานงานเครือข่าย อววน. ในพื้นที่และหน่วยงานในจังหวัด

โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ที่จะให้บริการ

- การประสานงานกับศูนย์ประสานงาน อว. ประจำภูมิภาค
- การประสานงานกับ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า (CTO)

ข้อมูลการประสานงานอยู่ในระบบ CMO

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็น PCSO

(โปรดระบุเรื่อง...การใช้ วน.พัฒนาพื้นที่.....)

การบริหารจัดการการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดพังงา โดยวิทยาลัยชุมชนพังงาทำหน้าที่เป็นคณะทำงานดำเนินกิจกรรมหรือเตอร์ผลไม้มังคุดพิพังงา ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงาน 3 ด้านได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม และด้านการตลาด โดยคลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยชุมชนพังงา จึงได้รับมอบหมายจากทั้งชุมชน และคำสั่งจังหวัดพังงาที่ 6259/2566 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินกิจกรรมหรือเตอร์ผลไม้มังคุดพิพังงา ปี 2566 จังหวัดพังงา (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะทำงานด้านการแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าการผลิต

21 ม.ค. 2567 พื้นที่ตลาดต้นเหมาบ้านคลองบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา นางสาวสุภามาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดพังงาภายใต้การประชุม ครม. สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายอรรถพล ไตรศรี สส.จังหวัดพังงา นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ทางวิทยาลัยชุมชนพังงาซึ่งเป็นตัวแทนหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.ส่วนหน้า)ในจังหวัดพังงาได้นำเสนอการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดภูมิปัญญาเกิดเป็น The taste of Phang nga หรือรสชาติของพังงา รสชาติที่เกิดจากการนำภูมิปัญญาของชุมชนมาผสมผสานสร้างสรรค์กับองค์ความรู้จากการวิจัยของวิทยาลัยชุมชนจนเกิดเป็นความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกล่าวชื่นชมความเข้มแข็งของ อว.ส่วนหน้าและให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมมาใช้กับสินค้าท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า

10.2 แผนการดำเนินงาน

เทคโนโลยี/ องค์ความรู้/กิจกรรม	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ค่าใช้จ่าย(บาท)	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ
1. บริการให้คำปรึกษาเรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน การต่อยอดผลิตภัณฑ์และตราสินค้า กลุ่มวิสาหกิจบ้านบ่อแสน ต.บ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา													งบ วชช.พังงา + งบจาก สป.อว. 10,000.-	อำเภอพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ อำเภอธัญญะวิชา นาคเกิด	ให้บริการคำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. บริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจ : การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Flowaccount ส า ห ร้ บ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พื้นที่อำเภอทับปุด													งบ วชช.พังงา + งบจาก สป.อว. 10,000.-	อำเภอพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ อำเภอชุมพูนี สนิ	ให้บริการคำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. บริการให้คำปรึกษาเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของกลุ่มของวิสาหกิจท่องเที่ยวบ้านเขาเต่า ใน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา													งบ วชช.พังงา + งบจาก สป.อว. 10,000.-	นางสาวเสาวคนธ์ ศรีสุคนธ์รัตน์	ให้บริการคำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
4. บริการให้ คำปรึกษาเรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์ไวน์มังคุด กลุ่มบ้านท่าจูด อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา													งบ วชช.พังงา + งบจาก สป.อว. 10,000.-	อำเภอพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ นางสาวอรุณวรรณ मुखแก้ว	ให้บริการคำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
5. บริการให้คำปรึกษาเรื่องการแปรรูปอาหารทะเลของชุมชนบ้านท่าไร่ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา และต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น กะปิ มันกุ้ง เป็นต้น													งบ วชช.พังงา + งบจาก สป.อว. 10,000.-	นางสาวเสาวคนธ์ ศรีสุคนธ์รัตน์	ให้บริการคำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เทคโนโลยี/ องค์ความรู้/กิจกรรม	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค่าใช้จ่าย(บาท)	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ
6. บริการให้คำปรึกษา วิชาทฤษฎีชุมชน กลุ่มจักรสานรักษ์โลกบ้านปากด่าน เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในชุมชน อาทิ ผักเหมียง เป็นต้น													งบ วชช.พังงา + งบจาก สป.อว. 10,000.-	นางสาวอรุณวรรณ मुखแก้ว อำเภอณัฐสินี ชอบตรง	ให้บริการคำปรึกษาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
7. บริการให้คำปรึกษาชุมชนบ้านบางหว้า เรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์งานจากกาบหมาก เป็นสินค้าที่ติดตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้แนวทาง BCG Model													งบ วชช.พังงา + งบจาก สป.อว. 10,000.-	นางสาวธัญญ์ธิดา นาค	ให้บริการคำปรึกษาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
8. บริการให้คำปรึกษาเรื่อง การส่งเสริมการตลาดหน่อไม้ของชุมชนบ้านใน หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา													งบ วชช.พังงา + งบจาก สป.อว. 10,000.-	ว่าที่ร้อยตรีสายันต์ ปานบุตร นางสาวสุนิสา ประทีป ณ ถลาง	ให้บริการคำปรึกษาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
9. บริการให้คำปรึกษาเรื่อง การส่งเสริมการตลาดกะปิและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกุ้งเคยของชุมชนบ้านใน หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา													งบ วชช.พังงา + งบจาก สป.อว. 10,000.-	นางสาวเสาวคนธ์ ศรีสุคนธ์รัตน์ นางสาวธัญญ์ธิดา นาค	ให้บริการคำปรึกษาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
10. บริการให้คำปรึกษาเรื่อง พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าแพและอาหาร บ้านตากแดด และบ้านโคกกลอย													งบ วชช.พังงา + งบจาก สป.อว. 10,000.-	นางสาวธัญญ์ธิดา นาค อำเภอชุมตาภรณ์ ทองจุน	ให้บริการคำปรึกษาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
11. ให้บริการคำปรึกษาและให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีตามความต้องการของชุมชน จัดนิทรรศการ การนำเสนอผลงานและการบริหารจัดการ													54,000.-	คณะกรรมการ	ให้บริการคำปรึกษาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี

เทคโนโลยี/ องค์ความรู้/กิจกรรม	ดศ.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ค่าใช้จ่าย(บาท)	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ
12. การจ้างเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี													81,000.-		
สรุปงบประมาณ	0.00		80,000			90,000			65,000			235,000.-			
จำนวนผู้รับบริการค่าปรึกษาทางเทคโนโลยี(คน)	0		10			15			10			35			
จำนวนผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (คน)	0		30			40			30			100			
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0		80			80			80			80			

11. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ(โปรดระบุค่าเป้าหมายรายละเอียดตามภาคผนวก ข)

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ	ค่าเป้าหมาย
1. จำนวนผู้รับบริการคำปรึกษาทางเทคโนโลยี (คน) (จัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการลงในไฟล์ แล้วนำส่งตอนรายงานความก้าวหน้าในระบบ CMO)	35
2. จำนวนผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (คน) (จัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการลงในไฟล์ แล้วนำส่งตอนรายงานความก้าวหน้าในระบบ CMO)	100
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (จัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการลงในไฟล์ แล้วนำส่งตอนรายงานความก้าวหน้าในระบบ CMO)	80
4. จำนวนข้อมูลในระบบ CMO (ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา)	30

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลกระทบ : ที่เกิดโดยตรงกับผู้รับบริการและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ)
(โปรดใส่เครื่องหมาย และระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการมากที่สุดเพียงข้อเดียว)

- ทางเศรษฐกิจ (ระบุเป็นตัวเลขให้ชัดเจน) : โปรดอธิบาย
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง นำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มเติม /สร้างรายได้แก่กลุ่ม.....
- ทางสังคม สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประชาชนสามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้.....

13. งบประมาณขอรับการสนับสนุนจาก จำนวน 235,000..... บาท มีรายการดังนี้

(คำอธิบาย : แยกแยะเฉพาะปีงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน โดยให้แยกแยะรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการดำเนินโครงการรายกิจกรรมที่ตรงกับข้อ 12.2 โดยจัดทำ เป็นงบตัวคูณ [ราคาต่อหน่วย: จำนวนคน/ครั้ง/วัน/ชิ้น] โดยใช้ระเบียบและอัตราของทางราชการ)

ปีงบประมาณ พ.ศ....2568..... ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน... 235,000. -..... บาท ประกอบด้วย

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	
การบริการจัดการเครือข่าย	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่วุฒิปริญญาสาขาเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 คน	9	เดือน	9,000	81,000
	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	1	ครั้ง	4000	4,000
	ค่าวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์	1	ครั้ง	5,000	5,000
บริการให้คำปรึกษา	ค่าจัดกิจกรรมให้บริการข้อมูลเทคโนโลยี	10	ครั้ง	10,000	100,000
จัดประชุมหรือร่วมประชุมกับ อว.ส่วนหน้า	ค่าเข้าร่วมกิจกรรมของ อว.ส่วนหน้า	1	ครั้ง	12,000	12,000
จัดนิทรรศการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด	ค่าจัดนิทรรศการ ทดลองตลาด	3	ครั้ง	7,000	21,000
ประชุมร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีส่วนกลาง	ค่าเข้าร่วมกิจกรรมของ อำเภอส่วนหน้า	1	ครั้ง	12,000	12,000
					235,000

หมายเหตุ

- ขอความร่วมมือเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีไม่คิดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าธรรมเนียมหักเข้าหน่วยงาน
- ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ช่วยงานวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์หรือสาขาใกล้เคียงไม่เกินเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวมประกันสังคมและอื่นๆ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ตามระเบียบและอัตราที่ทางราชการกำหนด
- ค่าจ้างออกแบบงานกับบุคคลภายนอก ให้ยึดความประหยัดงบประมาณเป็นหลักและแสดงหลักฐานการจ้างงานชัดเจน

14. งบประมาณสมทบ

หน่วยงานยินดีสมทบงบประมาณจำนวนบาท

15. การรายงานผลติดตามและประเมินผล : ผู้รับผิดชอบโครงการต้องดำเนินการ ดังนี้

- (1) รายงานความก้าวหน้าโครงการผ่านระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (CMO) รายไตรมาส
- (2) ผู้รับผิดชอบโครงการต้องให้ผู้รับบริการตอบแบบสำรวจวัดความพึงพอใจผู้รับบริการในขณะจัดกิจกรรม และผู้รับผิดชอบโครงการต้องให้ผู้รับบริการตอบแบบติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์หลังสิ้นสุดการดำเนินงานของโครงการ ก่อนจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
- (3) จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์พร้อมหนังสือนำส่งจากหน่วยงาน ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน (วันสิ้นสุดปีงบประมาณ) ยกเว้นมีเหตุจำเป็น หรือสุดวิสัย

16. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ :

การจัดกิจกรรมหรือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบต่างๆเช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว วารสาร สื่อออนไลน์ และสื่ออื่นใด **ต้องมีข้อความและสัญลักษณ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม** ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณปรากฏทุกครั้ง และโครงการยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ สป.อว. ร้องขอ พร้อมทั้งทำตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในคู่มือการดำเนินงานฯ ทุกประการ



(นางสาวพงเพชร ฤทธิพรพันธุ์)

ผู้เสนอโครงการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา